

Số: 19/TB-DVCI

Tân Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” và vay, mượn tiền với mục đích cá nhân.

Kính gửi: **Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty**

Nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về “tín dụng đen”. Gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau trong cuộc sống làm phát sinh nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản; công tác tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen” còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 3258/UBND-NCPC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”;

Nhằm chấn chỉnh lại việc vay, mượn tiền sử dụng mục đích cá nhân mất khả năng thanh toán Ban Giám đốc công ty thông báo đến người lao động cụ thể như sau:

1/. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đề nghị người lao động khi thực hiện nhiệm vụ thấy quảng cáo liên quan đến các đối tượng hoạt động cho vay tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hiện tẩy xóa quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

- Các đơn vị thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cuộc họp định kỳ với các nội dung có liên quan đến phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác.

- Trường các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an và chính quyền địa phương ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị về “Tín dụng đen” nếu có liên quan đến người lao động để xử lý theo quy định pháp luật.

2/. Vay, mượn tiền với mục đích cá nhân:

- Mọi hình thức vay, mượn hay mua bán trả góp có lãi giữa người lao động với người lao động; giữa người lao động với Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, cá nhân,.. đều không liên quan đến Công ty. Không được lợi dụng uy tín của Công ty để đi vay mượn. Người lao động đã vay, mượn tiền của các tổ chức nêu trên phải tự sắp xếp trả các khoản nợ theo thỏa thuận, không làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty.

- Người lao động vay, mượn, mua bán trả góp có lãi với mục đích cá nhân không được cung cấp thông tin công ty cũng như thông tin của lãnh đạo công ty. Trường hợp bị ngân hàng, tổ chức tín dụng,... nhắc nợ dưới mọi hình thức như: bằng văn bản, điện thoại, nhắn tin, mail,... cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo nội quy, quy chế của công ty.

Đề nghị Trường các đơn vị trực thuộc phổ biến thông báo này đến từng người lao động biết để thực hiện.

* Nơi nhận:

- HĐTV, BGD Công ty
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu.



GIÁM ĐỐC *lu*

lu
Phạm Ngọc Thanh